

# **TẬP HỢP NỮ CHỨC SẮC PHẬT GIÁO, NỮ TÍN ĐỒ PHẬT TỬ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ**

*Ni sư Thích Đàm Huệ  
CN CLB “Nữ Chức sắc Phật giáo” tỉnh Hà Nam*

*Nam mô bốn sư Thích ca Mâu ni Phật  
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội  
Kính thưa các vị đại biểu!*

Trước tiên, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nữ chức sắc Phật giáo” tôi xin tham luận với nội dung “*Tập hợp nữ chức sắc Phật giáo, nữ tín đồ Phật tử tham gia hoạt động của Hội LHPN*”.

## ***Thưa Đại hội!***

Hà Nam là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng với gần 17 vạn chức sắc, tín đồ thuộc 3 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo và Tin lành (chiếm 20,2% dân số). Đồng bào theo đạo Phật sinh sống ở 100% các xã, phường, thị trấn với gần 9 vạn tín đồ, chiếm 7,9% dân số và 505 ngôi chùa. Trong những năm qua, đồng bào theo đạo Phật đã tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, sống “*tốt đời, đẹp đạo*” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hội viên phụ nữ là tín đồ Phật giáo đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”, mở rộng lòng từ bi, nhân ái giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn.

Từ thực tế phụ nữ cao tuổi có xu hướng tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi và muốn quy chùa; hưởng ứng chủ trương nữ chức sắc Phật giáo, phụ nữ tôn giáo tham gia các hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh của Hội LHPN tỉnh Hà Nam; CLB nữ chức sắc Phật giáo trực thuộc Hội LHPN tỉnh đã được thành lập vào tháng 11/2007 với 29 ni sư. CLB được sự hướng dẫn trực tiếp của Hội LHPN tỉnh về tổ chức và định hướng các nội dung hoạt động.

CLB đã duy trì sinh hoạt thường xuyên với nhiều nội dung: Phổ biến Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV; thông tin, sinh hoạt về các chủ đề: chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Ni sư Đạo và đời, văn hoá ứng xử khi đi lễ chùa... Qua các buổi sinh hoạt đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các thành viên. Ngoài việc vận động phụng đạo yêu nước, CLB vận động các ni tích cực trau dồi trí tuệ cho bản thân bằng việc tham gia khoá học về tin học văn phòng, soạn thảo văn bản và tìm kiếm, cập nhật thông tin trên mạng do Ban chủ nhiệm CLB phối hợp với Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Hội LHPN tỉnh tổ chức cho 22 tăng, ni. CLB cũng phối hợp với CLB đời sống văn hoá, Công đoàn Hội LHPN tỉnh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh không dùng thuốc, khám, tư vấn sức khỏe cho các thành viên CLB.

Nhân các ngày kỷ niệm 8/3, 20/10, CLB tổ chức sinh hoạt tuyên truyền ý nghĩa, lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam gắn với các hoạt động văn hoá, văn nghệ nhằm giúp các ni sư hiểu hơn về tổ chức Hội, về giới của mình, động viên các vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động của Hội. Dịp bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, CLB nữ chức sắc Phật giáo đã phối hợp với BCN các CLB nữ tín đồ Phật tử tuyên truyền về cuộc bầu cử, vận động tín đồ tích cực đi bỏ phiếu đúng luật. Nhiều chùa đã trang trí, căng khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử. Với kết quả cuộc bầu cử, CLB đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng các thành viên CLB trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm 01 đại biểu HĐND tỉnh, 03 đại biểu HĐND huyện, 08 đại biểu HĐND xã, phường. Nhiều ni sư vinh dự là đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, đóng góp ý kiến xây dựng phong trào phụ nữ và tổ chức Hội vững mạnh.

### ***Kính thưa Đại hội!***

Từ kết quả hoạt động và vai trò nòng cốt của CLB nữ chức sắc Phật giáo của tỉnh, các thành viên CLB, đặc biệt là BCN đã đóng vai trò tiên phong thành lập các CLB nữ tín đồ Phật tử. Đến nay, toàn tỉnh đã có 50 CLB nữ tín đồ Phật tử với 3.150 thành viên, có quy chế hoạt động và sinh hoạt 3 tháng/lần.

Nội dung hoạt động của các CLB phù hợp với đặc điểm của các thành viên là phụ nữ cao tuổi, phụ nữ quy chùa. Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước làng văn hoá; CLB tập trung vào các chuyên đề: dinh dưỡng và cách phòng bệnh cho người cao tuổi; vệ sinh an toàn thực phẩm; mời nhà sư nói chuyện về đạo và đời... Đặc biệt, các thành viên CLB còn giúp các ni, nhất là các ni cao tuổi tổ chức lễ Phật đản hàng năm tại các chùa trang trọng, an toàn, thu hút đông đảo tín đồ và nhân dân tham dự. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, các CLB nữ tín đồ Phật tử tham gia cùng chính quyền, các ban ngành địa phương tổ chức lễ tri ân, cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua của Hội và cuộc vận động xây dựng “*Mái ấm tình thương*”, BCN CLB nữ chức sắc Phật giáo và nữ tín đồ Phật tử đã tích cực tuyên truyền vận động các ni sư, tín đồ Phật tử ủng hộ gần 70 triệu đồng xây dựng 4 mái ấm tình thương cho nữ thanh niên xung phong đơn thân có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ nghèo. Hưởng ứng cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” và mô hình thực hành tiết kiệm thông qua nuôi lợn tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, hàng ngày, mỗi thành viên các CLB đã thực hiện tiết kiệm từ 500đ trở lên và một nắm gạo. Điển hình như CLB nữ tín đồ Phật tử chùa Gò (Bình Nghĩa) phát động thành viên thực hành tiết kiệm nuôi heo đất và vận động các nhà hảo tâm, tổ chức hội mổ lợn từ thiện 2 đợt được 830 triệu đồng, trích 50 triệu ủng hộ xây dựng 01 mái ấm tình thương trị giá 20 triệu đồng, ủng hộ xây dựng Đài tưởng niệm 10 cô gái Lam Hạ 5 triệu đồng, ủng hộ xây dựng Nhà văn hoá thôn và giúp cho nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,...

Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, CLB nữ chức sắc Phật giáo tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hàng chục tấn gạo và hàng chục triệu đồng; thăm tặng quà nhân dân vùng lũ lụt miền Trung trị giá hơn 110 triệu đồng. Bên cạnh công việc thường xuyên, quý ni đều chăm lo việc x©y cất tu bổ chùa và còn dang rộng vòng tay yêu thương - vòng tay của người mẹ giúp đỡ cho những trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các lớp học ngay tại chùa, hướng dẫn các cháu lễ phép văn hoá, kỹ năng sống. Đến nay, có những cháu đã trở thành người xuất gia, có những cháu đã thành đạt trong cuộc sống.

### ***Thưa các quý vị đại biểu!***

Qua hơn 4 năm thành lập và hoạt động, từ mô hình CLB nữ chức sắc Phật giáo và nữ tín đồ Phật tử chúng tôi nhận thấy:

*Thứ nhất*, nội dung hoạt động của CLB nữ chức sắc Phật giáo và nữ tín đồ Phật tử đã góp phần giúp tín đồ Phật giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đoàn kết giúp đỡ nhau hành đạo đúng với Hiến chương của Giáo hội, cùng với nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào xã hội, từ thiện nhân đạo, thực hiện đúng phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: *Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội*.

*Thứ hai*, mô hình là hình thức tập hợp gắn kết nữ chức sắc Phật giáo và nữ tín đồ Phật tử trong cộng đồng, đáp ứng đúng, trúng tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ là tín đồ tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở từng cơ sở và trên địa bàn toàn tỉnh. CLB nữ chức sắc Phật giáo đã tạo được mối quan hệ, sự phối hợp giữa các cấp Hội và các ni trong tuyên truyền, vận động phụ nữ tín đồ chấp hành luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo; đồng thời cũng giúp Hội hiểu hơn về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các ni hiểu hơn về công tác xã hội cũng như các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam để tuyên truyền, vận động nữ tín đồ tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội.

### ***Kính thưa Đại hội!***

Tôi thiết nghĩ trong toàn quốc nơi nào Hội cũng nên quan tâm thành lập các CLB nữ chức sắc Phật giáo, CLB nữ tín đồ Phật tử nhằm tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Qua các mô hình này, Hội sẽ làm tốt hơn chức năng đoàn kết, vận động phụ nữ nói chung, nữ tín đồ Phật tử nói riêng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện mục tiêu “*Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”. Đồng thời, chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cấp Hội về tổ chức, nội dung hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các CLB.

Cuối cùng xin cầu nguyện thế giới hoà bình, nhân dân an lạc, chúc tất cả quý đại biểu thân tâm an vui, gia đình hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!